



การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8  
**การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
สารเสพติดในระดับชุมชน**  
2-4 กันยายน 2556 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

### ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทรศัพท์: 053-945114 และ 053-946163  
โทรศัพท์มือถือ: 08-9700-9530  
Email: nsaccmu2013@gmail.com  
โทรสาร: 053-945114  
Website: www.nsaccmu.com  
Facebook: ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

### ข่าวประชาสัมพันธ์ #5

## การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8

ประเด็นหลัก [Theme] **การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน**

ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 2-3-4 กันยายน 2556

### “งานวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องยอมรับความจริง ความจริงด้านยาเสพติดมีหลายประการ ความจริงหนึ่งนั้น คือ ยาเสพติดมีอยู่จริงและยังปราบปรามไม่หมด อีกทั้งไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้อย่างเด็ดขาด อีกทั้งปัญหาสารเสพติดไม่ใช่ปัญหาเดียวโดด หากสัมพันธ์ใกล้เคียงกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การกำหนดนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้ปัญหาสารเสพติดดำรงอยู่และนับวันแต่จะแพร่ระบาดขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้น

บทเรียนการพัฒนานโยบายยาเสพติดจากประเทศออสเตรเลีย อเมริกา โปรตุเกส ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้ นโยบายสงครามยาเสพติดที่สนับสนุนการจับกุมผู้เสพ แต่ได้มีการนำข้อมูลวิจัยและวิชาการ รวมถึง การประเมินผลเพื่อเป็นข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา จะเปลี่ยนมาสู่การเปิดโอกาสให้ผู้เสพเข้ารับการ บำบัดอย่างอิสระ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มุ่งลดอุปสงค์หรือความต้องการเสพ จนเป็นผลให้ในเวลา ต่อมาสถานการณ์การระบาดหรืออุปทานยาเสพติดลดลงไปอย่างมาก แนวนโยบายเน้นการบำบัดผู้เสพ และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงได้ขยายตัวเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในเอเชีย อาทิ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย และ เวียดนาม เพื่อลดผลกระทบด้านการแพร่เชื้อไวรัสเอดส์และตับอักเสบบีในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด ไปจนถึง การลดผลกระทบด้านอาชญากรรม สามารถควบคุมปัญหาสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติสุขของสังคม

ตัวอย่างจากต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าข้อมูลจากงานวิจัยและวิชาการเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการ จัดการกับปัญหา งานวิชาการด้านยาเสพติดนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสารเสพติด เป็นหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ความเป็นมา เป็นภาพ

สะท้อนการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการป้องกันแก้ไขอย่างมีทิศทาง มีเอกภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์

การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3-4 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่ ดำเนินตามแนวคิดหลักหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในระดับชุมชน” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ตลอด 3 วันของการประชุมผู้เข้าร่วมงานจะได้รับองค์ความรู้ด้านยาเสพติดจากกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การประชุมนานาทรรศน์ การอภิปรายกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งการบรรยายและบอร์ดวิชาการ มุมนิทรรศการ บูธแสดงผลงานเผยแพร่งานทางวิชาการด้านยาเสพติด มุมกาแฟโต๊ะกลม มุมฉายภาพยนตร์สั้น รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ เวทีการแสดงของเยาวชน และเกมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้เข้าร่วมประชุมจะเกิดความรู้และความเข้าใจเพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติในงานวิชาการสารเสพติดที่ทันสมัย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดย download แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก website <http://www.nsaccmu.com/NCSA2013>

### **ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ**

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

โทรศัพท์: 053-945114 และ 053-946163

โทรศัพท์มือถือ: 08-9700-9530

โทรสาร: 053-945114

Email: [nsaccmu2013@gmail.com](mailto:nsaccmu2013@gmail.com)